

NON SÔNG

THE UNION OF VIETNAMESE STUDENT ASSOCIATIONS OF SOUTHERN CALIFORNIA
VOLUME 10 • ISSUE #2 • DECEMBER 1998

1

kỷ niệm mười năm thành lập tạp chí non sông

non sông **mười năm** nhìn lại

giáng sinh nói chuyện **quà**

một vòng qua các cửa hiệu thời trang trong mùa **shopping**

Những cơn gió se lạnh đã từ từ thổi về. Những nốt nhạc Giáng Sinh đã bắt đầu vang lên đâu đó, như để nhắc nhở rằng mùa lễ cuối năm thực sự đang tới rất gần. Tiếng nhạc năm nay hình như nghe khang khác. Có cái gì rộn ràng hơn, thánh thót hơn thì phải. À, thì ra những tiếng nhạc ấy đang báo hiệu một ngày vui sắp tới cho mọi người trong tòa soạn – ngày kỷ niệm mười năm thành lập tạp chí Non Sông.

Bạn đọc Non Sông thân mến,

Chúng ta rất vui mừng để chia sẻ với nhau những thành tựu tốt đẹp mà chúng ta đã làm được, trong suốt một khoảng thời gian dài, với Non Sông, cho Non Sông. Chúng ta đã cùng nhau, kể đọc, người viết, hỗ trợ lẫn nhau trên diễn đàn tuổi trẻ tiếng Việt suốt 10 năm, và hôm nay, trên tay bạn và chúng tôi, số tạp chí đặc biệt này đã đánh dấu được những nỗ lực chung của những người trẻ mong giữ thơm tiếng Mẹ.

Mười năm, gần một trăm số tạp chí ra đời, từ một bản tin chỉ nhằm mục đích liên lạc giữa các trường, Non Sông đã tiến xa để trở nên một tờ tạp chí trẻ với hình thức đẹp và nội dung khá phong phú, được sự cộng tác khá đều đặn của nhiều cây bút trẻ khắp nơi. Bên cạnh những số tạp chí đều đặn hai tháng một kỳ, năm qua (1997), Tạp Chí Non Sông còn tổ chức được Giải Viết Văn Non Sông kỳ I với đông đảo bài viết của các bạn gửi về từ khắp nơi, được đúc kết và xuất bản thành tuyển tập trong năm nay.

Trong số đặc biệt này, chúng ta sẽ ôn lại lịch sử Non Sông trong mười năm với Đan Tâm qua bài phỏng vấn của Etcetera, nhìn lại những trang tài liệu Non Sông bằng hình ảnh, các bìa báo NS từ số đầu đến nay. Các kỷ niệm buồn vui với NS của các anh chị em từng hoặc đang làm việc với NS như Trịnh Trọng, Võ thành Đạt, Nhị Vũ, Đỗ Thị Thuấn, Lâm Minh Phụng, Đan Tâm, Nhã Anh, Tứ Diễm.... Các mục thường xuyên "Dưới bóng Mộc Lan" với Quế Anh, triết học thường thức và điểm sách với Tạ Đức Trí, âm nhạc với Hoàng Việt Khanh, "Sinh Viên Làm Báo" với Vũ Hoàng Lâm, cùng các sáng tác thơ, truyện ngắn, tùy bút của Tố Tâm, P.Lan, Hoài Anh, Bé Ngoan, Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi, Kiều Lệ...

Một sinh hoạt khác đánh dấu NS 10 năm, là đêm "Non Sông, 10 năm nhìn lại" sẽ được tổ chức tại vũ trường pha lê Ritz vào ngày 4 tháng 12. Trong ngày hội này, anh chị em gắn bó với NS sẽ có dịp gặp gỡ hàn huyên. Và cũng là cơ hội để Non Sông tri ân các cộng tác viên, thân chủ, ân nhân, bảo trợ và ủng hộ viên, cũng như các độc giả dài hạn trong suốt 10 năm qua. Cũng đêm đó, tuyển tập Giải Viết Văn Non Sông ra mắt bạn đọc khắp nơi. Đây là món quà dễ thương nhất để bạn dành tặng nhau trong dịp Giáng Sinh này.

Sau hết, trong những ngày sắp tới, chúng tôi vẫn mong bạn đọc tiếp tục đến với NS bằng cách đọc, giới thiệu và ủng hộ tờ tạp chí của chúng ta. Để, trong 10 năm kế tiếp, diễn đàn NS sẽ làm được nhiều hơn nữa trong việc giữ thơm tiếng Mẹ Việt yêu dấu.

Ban Biên Tập Tạp Chí Non Sông